

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การจัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่านการศึกษาเรื่องข่าวลือในเชิงขู้สาว (Women Politicians' Sexuality: The area of regulation, control and negotiation)
ชื่อผู้เขียน	กุลธิดา เชื้อเทศ (Miss Goontida Chuathet)
ระดับปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ วันทนี วาสิกะสิน
ปีการศึกษา	2549

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การ จัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องเพศของนักการเมืองหญิง : ผ่าน การศึกษาเรื่องข่าวลือในเชิงขู้สาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการจัดการ ควบคุม และต่อรองของนักการเมืองหญิงจากการถูกโจมตีข่าวลือในเชิงขู้สาว เพื่อชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ (ทางการเมือง) มีแนวทางอย่างไรในการจัดการกับการถูกกดขี่ด้วยเรื่อง เพศวิถี สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยนักการเมืองหญิงซึ่งได้รับผลกระทบ โดยตรงจากการโจมตีข่าวลือในเชิงขู้สาวจำนวน 6 คน พร้อมด้วยนักวิชาการด้าน สตรีศึกษาและ สื่อมวลชน

จากผลการศึกษาพบว่า 1) ประเด็นที่สามารถโจมตีและทำลายความน่าเชื่อถือ รวมถึง ลดคะแนนความนิยมจากประชาชนได้ดีที่สุดก็คือเรื่องในเชิงขู้สาว เนื่องจากในสังคมไทย มีนักการเมืองหญิงเพียงน้อยคนที่จะถูกโจมตีด้วยเรื่องการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามมีนักการเมืองหญิง บางคนเห็นว่าข่าวลือในเชิงขู้สาวต่างทำลายความน่าเชื่อถือของการเป็นนักการเมืองและ นักการเมืองชายได้อย่างไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักการเมืองหญิงบางคนกลับเห็นว่าเมื่อเกิดกรณี ปัญหาในเรื่องการถูกโจมตีพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบเช่นนี้ นักการเมืองหญิงจะได้รับความเสียหายในระดับที่รุนแรงมากกว่านักการเมืองชาย 2) การจัดการ ควบคุม และต่อรองเรื่องข่าวลือใน เชิงขู้สาว สำหรับนักการเมืองหญิงแต่ละคนนั้น ให้แนวทางที่แตกต่างกัน โดยบางคนเลือกใช้วิธีทำ ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและนิ่งเฉย แต่บางคนเลือกใช้วิธีการตอบโต้ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากการ เป็นนักการเมืองซึ่งถือเป็นบุคคลสาธารณะทำให้ไม่สามารถนิ่งเฉยกับการถูกโจมตีในลักษณะ ดังกล่าวได้ เช่น การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การฟ้องร้อง การปราศรัยตอบโต้หรือ การใช้ ศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ รวมถึงการเลือกใช้วิธีปฏิบัติการโจมตีตัวเองภายหลังการถูกโจมตี ซึ่งแต่ละ

แนวทางที่นักการเมืองหญิงเลือกใช้เพื่อจัดการกับปัญหาก็จะมีระดับของความแตกต่างที่แบ่งย่อยออกไปในแต่ละกรณี ได้แก่ การเลือกใช้วิธีแถลงข่าวด้วยรูปแบบคลื่นน้ำตาถูกผู้หญิง หรือแบบการแถลงหลักฐานยืนยัน ส่วนแนวทางการควบคุมที่ดีที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับการถูกกล่าวหาคือการเริ่มต้นจากการควบคุมสภาพจิตใจก่อนมีแนวทางแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักการเมืองหญิงหลายคนจะไม่มีอาการพูดถึงประเด็นการต่อรองจากการถูกโจมตีข่าวลือในเชิงข้อกล่าวอย่างชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าสำหรับการเมืองไทยนั้น ข่าวลือกับการเป็นนักการเมืองถือเป็นของคู่กัน แต่ก็มึ้นักการเมืองหญิงอีกจำนวนหนึ่งที่มีการต่อรองกับข่าวลือโดยให้สถานภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผลักดันให้เกิดกฎหมายการควบคุมข้อมูลข่าวสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว 3) ข่าวลือสามารถสร้างผลกระทบในชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะการทำลายชื่อเสียงและการตกเป็นเป้าสายตาของประชาชนเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน ในทางกลับกัน การถูกโจมตีด้วยข่าวลือในเชิงข้อกล่าวกลับสร้างอำนาจการต่อรองให้การเป็นนักการเมืองในแง่ของการได้รับคะแนนเสียงและความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น

แม้ว่านักการเมืองหญิงจะมีประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องการถูกโจมตีด้วยข่าวลือในเชิงข้อกล่าว แต่วิธีการที่นักการเมืองหญิงเลือกใช้ รวมถึงมุมมองและผลกระทบที่นักการเมืองหญิงได้รับภายหลังจากการถูกโจมตีด้วยข่าวลือ สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของภูมิหลังทางชีวิต ทั้งในเรื่องครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ทางการเมือง และความแตกต่างของพื้นที่ทางการเมืองที่อยู่ภายใต้สภาพสังคมที่เรียกว่าพหุนิยมทางจริยศาสตร์ (Ethical Pluralism) ก็ทำให้เห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาของนักการเมืองหญิงแต่ละคน ต่างก็มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของแนวทางและคำอธิบายที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหา แม้ว่าแนวทางการจัดการของนักการเมืองหญิงบางคนอาจมีจุดร่วมหรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากแต่เมื่อพิจารณาลงไปรายละเอียดก็จะทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวิธีคิดและแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของนักการเมืองหญิงในเรื่องดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้ 1) ควรรณรงค์องค์การที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมทางเพศที่มีความเป็นธรรมทั้งนักการเมืองหญิงและนักการเมืองชาย เพื่อยกระดับความเข้าใจของประชาชนในเรื่องของข่าวลือในเชิงข้อกล่าวที่เกิดขึ้นกับนักการเมือง และข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบของผู้หญิงในแวดวงอื่น ๆ 2) สำหรับสื่อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคมที่ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบบุคคลสาธารณะเพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนนั้น ควรที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบจริยธรรมของเป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่แค่เพียงการนำเสนอข่าวโดยการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนหรือแจ้งผลภายหลังจากการเข้าร่วมงานแถลงข่าวปฏิเสธกระแสข่าวลือของนักการเมืองให้ประชาชนได้รับทราบ โดยไม่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบนักการเมืองอย่างถึงที่สุด เพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมีความชอบธรรมในการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะข่าวลือในเชิงข้อกล่าว